

Số: 160/BC-HĐND

Pleiku, ngày 04 tháng 12 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND Thành phố năm 2020 và chương trình công tác năm 2021**

#### **I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020:**

##### **1. Công tác tổ chức các Kỳ họp HĐND Thành phố**

- Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức 03 Kỳ họp HĐND để đánh giá tình hình hoạt động năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020; đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 theo Luật định; xem xét miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Ủy viên UBND Thành phố do nghỉ hưu; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Ủy viên UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do chuyển công tác. Tại các Kỳ họp, HĐND Thành phố đã thông qua 28 Nghị quyết theo thẩm quyền<sup>1</sup>.

- Trước các Kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức Phiên họp với Lãnh đạo UBND Thành phố, các Ban HĐND, UBMTTQVN Thành phố và các cơ

<sup>1</sup> Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố Pleiku; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng; Nghị quyết về việc thông qua Dự toán ngân sách thành phố và phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công ngân sách thành phố năm 2020; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách thành phố (giai đoạn 2016-2020); Nghị quyết về các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố năm 2020; nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020; Nghị quyết quy định về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 2020 (giai đoạn 2017-2020) cho các cơ quan, đơn vị, xã phường thuộc thành phố; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố. Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát HĐND Thành phố năm 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2019; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016-2020 ngân sách Thành phố; Nghị quyết về tình hình triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; 06 Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do thành phố quản lý; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021.



quan, đơn vị liên quan để bàn, thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung chương trình các Kỳ họp; đồng thời giao các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đúng thời gian và giao các Ban HĐND Thành phố tổ chức thẩm tra theo luật định, nhờ đó chất lượng các nội dung trình tại Kỳ họp ngày càng được nâng lên.

- Chủ tọa Kỳ họp điều hành trên cơ sở Chương trình đã được thông qua, trong quá trình điều hành, xét thấy cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế thì chủ tọa Kỳ họp xin ý kiến đại biểu để điều chỉnh, từ đó chất lượng Kỳ họp ngày càng được nâng lên.

- Sau kỳ họp, Thường trực HĐND Thành phố đã thường xuyên đôn đốc UBND Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố, đến nay các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã cơ bản được triển khai thực hiện.

- Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức 7 phiên họp thường kỳ hàng tháng (Tháng 4-5/2020, để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tập trung đông người, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Thường trực HĐND thành phố không tổ chức Phiên họp định kỳ); tổ chức giao ban hàng tuần giữa Thường trực HĐND Thành phố với Lãnh đạo hai Ban, Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND Thành phố. Tại Phiên họp tháng 1/2020 đã tổ chức họp bàn, xem xét Chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND thành phố; Chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban HĐND thành phố năm 2020; chỉ đạo 2 Ban xây dựng Chương trình hoạt động năm 2020. Tại các phiên họp hàng tháng, đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, hai Ban HĐND Thành phố tháng trước, bàn phương hướng, kế hoạch hoạt động tháng sau; đồng thời, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

## **2. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát:**

### **2.1. Giám sát các Báo cáo:**

HĐND Thành phố đã thực hiện đầy đủ quyền giám sát thông qua hoạt động, xem xét Báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự theo quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Tại các Kỳ họp, đại biểu HĐND Thành phố đã có 114 ý kiến tham gia thảo luận tại Tổ và thảo luận chung tại Hội trường, nhiều ý kiến tham gia góp ý thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề cần được giải trình, làm rõ. Trước Kỳ họp, 2 Ban HĐND Thành phố đã tổ chức thẩm tra nội dung các Báo cáo trình Kỳ họp theo đúng thẩm quyền quy định.

Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp của HĐND Thành phố có chuyên biến tích cực, đổi mới phương pháp, nội dung. Tại các Kỳ họp, đã có 04 đại biểu tham gia chất vấn về vấn đề quy hoạch, trật tự đô thị, công tác xây dựng cơ bản, việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Áp văn hóa”, “Bản văn hóa”,



“Tổ dân phố văn hóa”.... Các ý kiến tham gia, nội dung chất vấn đã được Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan có liên quan trả lời có trọng tâm, đúng với nội dung đại biểu quan tâm, nhờ vậy HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, được cử tri quan tâm.

## **2.2. Giám sát thường xuyên:**

Thường trực HĐND và hai Ban HĐND Thành phố đã tổ chức giám sát công tác triển khai thu ngân sách Nhà nước; công tác quản lý thuế, thu nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên, dưới 100 triệu đồng/năm; giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, việc triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn Thành phố. Theo dõi việc giải quyết các tố cáo, kiến nghị của công dân; xem xét Quyết định của UBND Thành phố và Nghị quyết của HĐND xã, phường có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND cùng cấp.

## **2.3. Giám sát chuyên đề:**

Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND Thành phố căn cứ vào Chương trình giám sát năm 2020 đã tổ chức các đợt giám sát chuyên đề. Hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đạt hiệu quả tốt; sau các đợt giám sát đã có báo cáo đánh giá đúng và sát tình hình thực tiễn của các đơn vị được giám sát, gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, cụ thể như sau:

### **a. Giám sát của HĐND và Thường trực HĐND Thành phố:**

- HĐND Thành phố đã tổ chức 02 đợt giám sát: Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng. Sau các đợt giám sát, đã có 20 kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát. Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiến nghị UBND Thành phố, Ủy ban MTTQVN Thành phố những vấn đề liên quan để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

- Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức 01 đợt giám sát về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhìn chung, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố. Nhìn chung, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của người dân, tình hình phạm pháp hình sự cơ bản được kiểm chế. Sau đợt giám sát, Đoàn đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có 21 kiến nghị đối với các đơn vị được giám sát.



## **b. Giám sát, khảo sát của các Ban HĐND Thành phố:**

- Ban Pháp chế HĐND Thành phố đã tổ chức 02 đợt giám sát<sup>2</sup>; tổ chức 01 đợt khảo sát công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Sau các đợt giám sát, khảo sát, đã có 36 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát về những tồn tại, hạn chế và các đơn vị đã và đang khắc phục.

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố tổ chức khảo sát công tác quản lý đất công một số xã, phường, giám sát việc chi trả chế độ chính sách trong 2 năm 2018-2019, giám sát thực hiện các Dự án đường hẻm, đường giao thông nông thôn. Sau các đợt giám sát, khảo sát, đã có 15 kiến nghị đối với UBND Thành phố và các đơn vị chịu sự giám sát về những tồn tại, hạn chế và các đơn vị đã và đang khắc phục.

### **2.4. Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết:**

Tại Kỳ họp thứ Mười hai, Mười ba - HĐND Thành phố khóa XI, Thường trực HĐND Thành phố đã giao Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức thẩm tra 23 Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND Thành phố trình bày tại Kỳ họp; Ban Pháp chế thẩm tra 17 Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình bày tại Kỳ họp<sup>(3)</sup>.

Quy trình tổ chức thẩm tra được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình thẩm tra các Ban đã có các kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị dự thảo Báo cáo, Nghị quyết, Tờ trình. Các kiến nghị này đều được các cơ quan, đơn vị dự thảo chấp nhận, chỉnh sửa. Chất lượng Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND ngày càng được nâng cao.

<sup>2</sup> Giám sát về công tác thi hành án dân sự, tình trạng án tồn đọng, án khó thi hành trên địa bàn Thành phố từ năm 2018 đến năm 2019; giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng từ năm 2019 đến 09 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

<sup>3</sup> Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác i năm 2020 (lĩnh vực nội chính); Báo cáo tình hình tiếp công dân, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống buôn lậu năm 2019 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020; Báo cáo tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố về việc thông qua phương án đầu tư chính trang via hè một số tuyến đường với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; Dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và xây dựng; Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực nội chính); các Báo cáo của Thanh tra, Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố; Tờ trình xin miễn nhiệm Ủy viên UBND; xin bầu bổ sung Ủy viên UBND; dự thảo Nghị quyết xin miễn nhiệm Ủy viên UBND; bầu bổ sung Ủy viên UBND.

